
บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  ชดุที่  ๒๕  ปีที ่ ๓ 
ครั้งที ่ ๖  (สมัยสามัญประจ าปีครั้งทีห่นึ่ง) 

วันพฤหัสบดีที่  ๑๗  มถิุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๔ 
ณ  ห้องประชมุสภาผู้แทนราษฎร  อาคารรัฐสภา 

-------------------------- 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๓๘  นาฬิกา 

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม  นายชวน  หลีกภัย  ประธานสภาผู้แทน 
ราษฎร  ขึ้นบัลลังก์และได้อนุญาตให้สมาชิกฯ  ปรึกษาหารือ  ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๒๔ 

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว  ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้กล่าวเปิดประชุม  
และได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระกระทู้ถามสดด้วยวาจา  ตามล าดับ  คือ 

๑. กระทู้ถาม  ของ  นายเรวัต  วิศรุตเวช  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
แบบบัญชีรายชื่อ  พรรคเสรีรวมไทย 

๒. กระทู้ถาม  ของ  นายมณฑล  โพธิ์คาย  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
กรุงเทพมหานคร  พรรคภูมิใจไทย 

กระทู้ถามในล าดับที่ ๑ – ๒  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข  
(นายสาธิต  ปิตุเตชะ)  เป็นผู้ตอบ 

๓. กระทู้ถาม  ของ  นายกมลศักดิ์  ลีวาเมาะ  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
จังหวัดนราธิวาส  พรรคประชาชาติ   โดย  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม   
(พลเอก ชัยชาญ  ช้างมงคล)  เป็นผู้ตอบ 

จากนั้น  ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระ 
กระทู้ถามทั่วไป  ตามล าดับ  คือ 

๑. กระทู้ถาม  ของ  นายองอาจ  คล้ามไพบูลย์  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร   
แบบบัญชีรายชื่อ  พรรคประชาธิปัตย์  เรื่อง  การบริหารจัดการขยะในกรุงเทพมหานคร   
ถาม  นายกรัฐมนตรี  เนื่องจากรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายติดราชการส าคัญ  จึงได้ขอเลื่อน 
การตอบกระทู้ถามนี้ไปตอบในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป  ตามข้อบังคับฯ  
ข้อ  ๑๕๑ 
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๒. กระทู้ถาม  ของ  นายอาดิลัน  อาลีอิสเฮาะ  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร   
จังหวัดยะลา  พรรคพลังประชารัฐ  เรื่อง  การอ านวยความยุติธรรมในการด าเนินคดี   
ในคราวเดียวกัน  ถาม  นายกรัฐมนตรี  ซึ่ง  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  (นายสมศักดิ์   
เทพสุทิน)  ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ 

๓. กระทู้ถาม  ของ  นายเท่าพิภพ  ลิ้มจิตรกร  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร   
กรุงเทพมหานคร  พรรคก้าวไกล  เรื่อง  การส่งเสริมอุตสาหกรรมเนื้อหาสร้างสรรค์  
(Creative  Content  Industry)  ถาม  นายกรัฐมนตรี  เนื่องจากรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย 
ติดราชการส าคัญ  จึงได้มีหนังสือขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามนี้ไปตอบในการประชุมสภา
ผู้แทนราษฎร  ในวันพฤหัสบดีที่  ๑  กรกฎาคม  ๒๕๖๔  ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๑๕๑ 

อนึ่ง  ในระหว่างเวลา  ๑๐.๓๘ - ๑๑.๔๕  นาฬิกา  ณ  ห้องกระทู้ถาม 
แยกเฉพาะ  นายศุภชัย  โพธิ์สุ  รองประธานสภาผู้แทนราษฎร  คนที่สอง  ท าหน้าที่
ประธานในห้องกระทู้ถาม  และได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระกระทู้ถามแยกเฉพาะ  
คือ 

๑. กระทู้ถาม  ของ  นายอาดิลัน  อาลีอิสเฮาะ  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร   
จังหวัดยะลา  พรรคพลังประชารัฐ  เรื่อง  การปรับปรุงซ่อมแซมและปรับภูมิทัศน์ 
สถานีรถไฟยะลา  ถาม  นายกรัฐมนตรี  ซึ่ง  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม  
(นายอธิรัฐ  รัตนเศรษฐ)  ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ 

๒. กระทู้ถาม  ของ  นายอนุรักษ์  ตั้งปณิธานนท์  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
จังหวัดมุกดาหาร  พรรคเพื่อไทย  จ านวน  ๒  กระทู้ถาม  คือ 

 (๑) เรื่อง  ปัญหาการเบิกจ่ายงบประมาณที่ถูกพับตามพระราชบัญญัติ
วิธีการงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๑  โครงการก่อสร้างตลาดสินค้า  OTOP  เทศบาลเมือง
มุกดาหาร   

 (๒) เรื่อง  ปัญหาการเบิกจ่ายงบประมาณที่ถูกพับตามพระราชบัญญัติ
วิธีการงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๑  โครงการก่อสร้างซ่อมแซมโครงสร้างและปรับปรุง
ตลาดอินโดจีน  จังหวัดมุกดาหาร   
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กระทู้ถามทั้ง  ๒  กระทู้ถามดังกล่าว  ถาม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง   
ซึ่ง  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง  (นายสันติ  พร้อมพัฒน์)   ได้รับมอบหมาย 
ให้เป็นผู้ตอบ 

๓. กระทู้ถาม  ของ  นายเท่าพิภพ  ลิ้มจิตรกร  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร   
กรุงเทพมหานคร  พรรคก้าวไกล  เรื่อง  การจัดสรรการเข้าถึงทรัพยากรน้ า  ถาม  
นายกรัฐมนตรี  ซึ่ง  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
(นายวราวุธ  ศิลปอาชา)  ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ 

๔. กระทู้ถาม  ของ  นางอนุรักษ์  บุญศล  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
จังหวัดสกลนคร  พรรคเพื่อไทย  เรื่อง  การผันน้ าจากเขื่อนน้ าอูน  อ าเภอนิคมน้ าอูน  
จังหวัดสกลนคร  เพื่อให้เกษตรกรได้ใช้น้ าในการท าเกษตรกรรม  ถาม  นายกรัฐมนตร ี  

๕. กระทู้ถาม  ของ  นายเท่าพิภพ  ลิ้มจิตรกร  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร   
กรุงเทพมหานคร  พรรคก้าวไกล  เรื่อง  ปัญหาสุนัขและแมวจรจัด  ถาม  นายกรัฐมนตรี   

กระทู้ถามในล าดับที่ ๔ – ๕  เนื่องจากรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายติดราชการ 
ส าคัญ  จึงได้มีหนังสือขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามนี้ไปตอบในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  
ในวันพฤหัสบดทีี่  ๒๔  มิถุนายน  ๒๕๖๔  ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๑๗๐ 

เมื่อจบระเบียบวาระกระทู้ถามแล้ว  ก่อนที่ที่ประชุมจะพิจารณาระเบียบวาระ 
การประชุมต่อไป  ประธานสภาผูแ้ทนราษฎรได้ปรึกษาที่ประชุมเพื่อขอน าระเบียบวาระที่  ๓  
รับรองรายงานการประชุม  และระเบียบวาระที่  ๗  เรื่องอื่น ๆ  ขึ้นมาพิจารณาก่อน   
ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ  

ต่อจากนั้น  ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้เสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงาน
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร  จ านวน  ๓  ครั้ง  ดังนี ้

ชุดที่  ๒๕  ปีที ่ ๒  (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) 
ครั้งที่  ๓๐  เป็นพิเศษ  วันพุธที่  ๑๖  ถึงวันศุกร์ที่  ๑๘  กันยายน  ๒๕๖๓ 
ชุดที่  ๒๕  ปีที ่ ๒  (สมยัสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) 
ครั้งที่  ๑  วันพุธที่  ๔  พฤศจิกายน  ๒๕๖๓ 
ครั้งที่  ๒  วันพฤหัสบดทีี่  ๕  พฤศจิกายน  ๒๕๖๓ 
ที่ประชุมได้รับรองรายงานการประชุมทั้ง  ๓  ครั้งดังกล่าว  



-  ๔  - 
 

ต่อมา  ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระ 
ที่  ๗  เรื่องอื่น ๆ  คือ   

๑. ตัง้กรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการการกระจายอ านาจ  การปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น  และการบริหารราชการรูปแบบพิเศษ  แทนต าแหน่งที่ว่างลง  ๑  ต าแหน่ง  
(ในระเบียบวาระที่  ๗.๓) 

ที่ประชุมได้มีมติเลือก  นายภานุ  ศรีบุศยกาญจน์  เป็นกรรมาธิการ  แทน  
นายสินิตย์  เลิศไกร 

๒ ตัง้กรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการการศึกษา  แทนต าแหน่งที่ว่างลง   
๑  ต าแหน่ง  (ในระเบียบวาระที่  ๗.๕) 

ที่ประชุมได้มีมติเลือก  นางวันเพ็ญ  พร้อมพัฒน์  เป็นกรรมาธิการ  แทน  
นางสาวตรีนุช  เทียนทอง 

๓. ตั้งกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแก้ไขปัญหาการออกประทาน
บัตรเหมืองแร่และผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการท าเหมืองแร่   แทนต าแหน่ง 
ที่ว่างลง  ๑  ต าแหน่ง  (ในระเบียบวาระที่  ๗.๖) 

ที่ประชุมได้มีมติเลือก  นายรณเทพ  อนุวัฒน์  เป็นกรรมาธิการ  แทน  
นายชัยวุฒิ  ธนาคมานุสรณ์ 

๔. ตั้งกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา  
และแนวทางการบริหารจัดการปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นระบบ  
แทนต าแหน่งที่ว่างลง  ๑  ต าแหน่ง  (ในระเบียบวาระที่  ๗.๗) 

ที่ประชุมได้มีมติเลือก  นายเถกิง  ศักดานุวงศ์  เป็นกรรมาธิการ  แทน  
นายชัยสิทธิ  กิตติวิบูลย์ 

๕. ตั้งกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการบริหารจัดการปาล์มน้ ามัน
อย่างเป็นระบบ  แทนต าแหน่งที่ว่างลง  ๑  ต าแหน่ง  (ในระเบียบวาระที่  ๗.๘) 

ที่ประชุมได้มีมติเลือก  นายกองตรี อาญาสิทธิ์  ศรีสุวรรณ  เป็นกรรมาธิการ  
แทน  นายวัชระ  ยาวอหะซัน 
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๖. ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการกิจการศาล  องค์กรอิสระ  
องค์กรอัยการ  รัฐวิสาหกิจ  องค์การมหาชน  และกองทุน  แทนต าแหน่งที่ว่างลง   
๑  ต าแหน่ง  (ซึ่งยังมิได้บรรจุในระเบียบวาระ) 

ที่ประชุมได้มีมติเลือก  นายกองตรี อาญาสิทธิ์  ศรีสุวรรณ  เป็นกรรมาธิการ  
แทน  นางวันเพ็ญ  พร้อมพัฒน์ 

จากนั้น  ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบเรื่องต่าง ๆ  
ดังน้ี 

๑. ที่ประชุมวุฒิสภา  ครั้งที่  ๑  (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง)  วันจันทร์ 
ที่  ๒๔  พฤษภาคม  ๒๕๖๔  ได้พิจารณาและลงมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติยกฐานะ
ศาลแขวงนครไทย  ศาลแขวงพยัคฆภูมิพิสัย  และศาลแขวงเวียงป่าเป้า  เป็นศาลจังหวัด  
พ.ศ.  ....  ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว 

๒. ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา  เรื่อง  แนวทางการแก้ไข
ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนและการลอบประทุษร้ายประชาชน  ของคณะกรรมาธิการ 
วิสามัญพิจารณาศึกษาและแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน  และการลอบประทุษร้าย 
ประชาชน  (รายงานผลการด าเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ  ตามข้อบังคับ 
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร  พ.ศ.  ๒๕๖๒  ข้อ  ๑๐๕  วรรคสี่) 

๓. ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา  เรื่อง  ความปลอดภัยทาง
ถนนและคมนาคม  ของคณะกรรมาธิการการคมนาคม  (รายงานผลการด าเนินการตาม
ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ  ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  พ.ศ.  ๒๕๖๒   
ข้อ  ๑๐๕  วรรคสี่) 

ที่ประชุมรับทราบ 

ก่อนที่ที่ประชุมจะพจิารณาระเบียบวาระต่อไป  ได้มีสมาชิกฯ  เสนอญัตตดิ่วน 
เรื่อง  ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษาเกี่ยวกับวิธีป้องกัน  รักษา  และเยียวยา
เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโรคอุบัติใหม่ในโค  กระบือ  (Lumpy skin disease virus)  
ซึ่ง  นายนิยม  เวชกามา  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  จังหวัดสกลนคร  พรรคเพื่อไทย  



-  ๖  - 
 

เป็นผู้เสนอด้วยวาจา  เพื่อให้สภาพิจารณาเป็นเรื่องด่วน  ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๕๔  (๑)  
ซึง่ที่ประชุมเห็นชอบ 

เมื่อผู้เสนอญัตติได้แถลงเหตุผล  โดยมีรองประธานสภาผู้แทนราษฎร   
คนที่หนึ่ง  และรองประธานสภาผู้แทนราษฎร  คนที่สอง  ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่  
สมาชิกฯ  อภิปราย  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  (นายประภัตร  
โพธสุธน)  ตอบชี้แจง  ที่ประชุมได้มีมติให้ส่งญัตติดังกล่าวให้คณะรัฐมนตรีรับไปพิจารณา
ด าเนินการต่อไป 
 
 เลิกประชุมเวลา  ๑๘.๓๑  นาฬิกา 

 
 

(นางพรพิศ  เพชรเจรญิ) 
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
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